



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.ขอนแก่น พร้อมนำพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งเสมอให้ดูแลประชาชนและพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือมาโดยตลอด</p> <p>-ที่วัดอัมพวัน อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ระดับน้ำสูง 3 เมตร ขณะนี้พระและเณรเริ่มป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้าและผิวหนังเป็นผื่นคัน เนื่องจากน้ำขังไม่ไหลเวียน ทำให้น้ำเริ่มเน่าเหม็นและมียุงชุม</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ จากอิทธิพลพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 2-3 พ.ย. ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่</p> <p>-ขณะที่บางพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็น ภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ที่ยอดดอยอินทนนท์วัดได้ต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส โดยที่ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย มีผู้เสียชีวิตคือ นายผล ต๊ะจันทร์ อายุ 44 ปี คาดว่าอากาศหนาวเย็นทำให้เสียชีวิต</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว ผวจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์ออกตรวจรักษาราษฎร และมอบยาพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัย มีประชาชนมารักษา 390 ราย โรคที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท และโรคระบบผิวหนัง มีผู้ป่วยส่งต่อ 4 ราย คือ พัฒนาการช้า โรคมดลูกหย่อน โรคภาวะลิ่มติด ส่งต่อรพ.ยางตลาด และโรคความดันโลหิตสูง ส่งต่อรพ.สต.โคกศรี</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยมีรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเด็กและผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้ว 19 ราย คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตในเด็ก ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำที่เสี่ยง และอันตรายที่ไม่ควรลงเล่นน้ำ ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรใส่เสื้อชูชีพหรือเสื้อช่วยพยุงตัวทุกครั้ง ระหว่างที่เด็กอยู่ในน้ำ ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด สำหรับการช่วยเหลือเมื่อพบเหตุการณ์คนจมน้ำ ขอให้ใช้หลัก “ตะโกน โยน ยื่น”</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการรับมือกับน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จากพายุดีเปรสชัน ในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย. นี้ ว่า ได้ให้สถานพยาบาลในสังกัดที่อยู่ในภาคใต้ 5 แห่ง เตรียมความพร้อมจิตแพทย์เอ็มแคทพร้อมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นอย่างน้อยแห่งละ 3 ทีม ดูแลจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มที่ และให้รพ.จิตเวชฯ สำรองเตียงเพื่อรับผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมเตรียมแผนการรับมือไว้ล่วงหน้า หากเกิดน้ำท่วมจริงจะสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดจากการสูญเสียได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จุดที่ประกอบอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด หลังปรุงอาหารเสร็จแล้วควรบรรจุในภาชนะที่สะอาด ง่ายต่อการขนส่ง และควรแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยให้หมดภายใน 2-4 ชั่วโมง ภาชนะบรรจุควรเขียนค่าเตือนและระบุวัน เวลาที่ปรุงไว้ด้วย เพื่อเตือนผู้ประสบภัยไม่ให้นำอาหารที่เก็บไว้นานมาบริโภค อาหารที่ปรุงแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยควรเป็นอาหารแห้ง ประเภททอดหรือผัดที่ไม่บูดเสียง่าย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกะทิ นม เป็นส่วนประกอบ หรืออาหารประเภทลาบ ยำ ปลาต่างๆ ส่วนน้ำดื่มควรเป็นน้ำบรรจุขวด ซึ่งสามารถแจกจ่ายได้สะดวกและป้องกันการปนเปื้อน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. กล่าวว่า อภ.ได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ยาแก้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>ปวดลตไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาแก้คันแก้แพ้ ผงน้ำตาลเกลือแร่ ลำลี พลาสติกเปิดแผล แอลกอฮอล์ จำนวน 350,000 ชุด และทยอยจัดส่งให้กับจังหวัดในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวัฒน์ ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รพ.ได้วางแนวทางรองรับปัญหาทุกภัยในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้เทคอนกรีตปรับระดับพื้นถนนภายในรพ.ให้สูงขึ้นประมาณ 60 ซม. เกือบเท่าถนนด้านหน้ารพ. พร้อมก่อสร้างอาคารคลังและพัสดุ อาคารเอ็กซเรย์ อาคารระบบประปาเป็นอาคารยกพื้นสูง 2 ม. นอกจากนี้ ได้เคลื่อนย้ายตู้แปลงกระแสไฟฟ้าไปอยู่บน ชั้น 2 ของอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น เปลี่ยนระบบประปาจากบ่อบ่อยใช้ไฟฟ้า เป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสียโดยรอบ ป้องกันน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในรพ. จะไม่ต้องอพยพผู้ป่วย เพราะสามารถใช้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้ตามปกติ รวมทั้งส.จะจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่รพ.สูง 7 ชั้น 96 ยูนิท และสร้างกำแพงล้อมรอบรพ.ทั้ง 4 ด้าน สูงประมาณ 2 ม. มีระบบค้ำยันเพื่อต้านกระแสลมฟ้า ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2561</p> <p>-เสนอข่าว รพ.มหาสารคาม นำหน่วยแพทย์ลงพื้นที่น้ำท่วม ตรวจสอบสุขภาพประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพ พบว่าชาวบ้านมีภาวะเครียดหลังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเป็นเวลานาน</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>สวท.</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>การดูแลประชาชนสักการะพระศรีราชมงคล-ชมพระเมรุมาศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.ร.ร. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยมีประชาชนเดินทางไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเข้ากราบสักการะและร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก ส.จึงได้จัดทีมแพทย์ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติกร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลประชาชนที่วัดทั้ง 2 แห่ง ซึ่งทางวัดเปิดให้ประชาชนร่วมสวดมนต์ทุกวันเวลา 20.00- 21.00 น. รวมทั้งดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมนิทรรศการและพระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง ตลอดเดือน พ.ย.ด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>คลินิกศัลยกรรมเดือน จ.ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ สภ.เขลางค์นคร ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง ผู้เสียหายจากการทำศัลยกรรมกับคลินิกดีไวน์เวชกรรม ทยอยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน โดยบางรายผ่าตัดเสริมจมูกไม่ได้ทรงตามต้องการและจมูกเน่า รายหนึ่งทำศัลยกรรมเสริมใบ หน้าและคาง เกือบ 3 หมื่นบาท แต่สุดท้ายคางเน่า ต้องเข้ารักษาที่รพ.ลำปาง ส่วนอีกรายโอนเงิน 5,500 บาท เป็นค่าทำศัลยกรรมคาง เมื่อทราบว่าคลินิกเดือนจึงติดต่อยกเลิกและขอเงินคืน แต่ถูกเบี้ยวคืนเงิน</p>
<p>เดลินิวส์ แนวหน้า</p> <p>คมชัดลึก ไทยรัฐ ข่าวสด</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 1 พ.ย. ที่ป้ายใต้สุดแดนสยาม สัญลักษณ์ของ อ.เบตง จ.ยะลา ดูน บอดี้สแลม พร้อมดารานักแสดง นักร้อง และแฟนคลับกว่า 500 คน เริ่มออกวิ่ง โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 นายอนุชิต ตระกูลมุกทุตา ผวจ.ยะลา นายดำรงศักดิ์ สุกุล นายอำเภอเบตง ร.ต.ต.อุดม ลักษณะ นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ฯลฯ มาร่วมวิ่งจำนวนมาก มีประชาชนร่วมบริจาคเงินตลอดช่วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ยอดบริจาค 44,354,959.22 บาท ในช่วงเช้าวันที่ 3 พ.ย.นี้ จะแวะที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านยะลา และวิ่งผ่านวัดเมืองยะลา-วงเวียนศาลหลักเมือง-หน้าศูนย์อนามัยแม่และเด็ก-สี่แยกพ.ยะลา-หน้าสถานีดับเพลิง ซึ่งชาวยะลาสามารถร่วมบริจาคได้ตามเส้นทางดังกล่าว</p> <p>-เสนอข่าว ดูน บอดี้สแลม ออกวิ่งวันแรกเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ณ อ.เบตง จ.ยะลา มีนพ.เจษฎา ชาญคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12 รวมทั้งผู้บริหารสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 และนพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม โดยเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมบริจาคจำนวน 70,000 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นายจรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สจ.ชุมพร เปิดเผยว่า กิจกรรมวิ่ง “ก้าวคนละก้าว” จะผ่านพื้นที่ จ.ชุมพร ในวันที่ 17-21 พ.ย. 2560 โดยวันที่ 17 พ.ย. มีกิจกรรมบริจาค ณ โรงเรียนบ้านดวล อ.ละแม, วันที่ 18 พ.ย. กิจกรรมบริจาค ณ โรงเรียนชุมชนสวี อ.สวี, วันที่ 19 พ.ย. พักการวิ่ง, วันที่ 20 พ.ย. กิจกรรมบริจาค ณ โรงเรียนบ้านนาชะอัง อ.เมืองชุมพร และวันที่ 21 พ.ย. กิจกรรมบริจาค ณ โรงเรียนบ้านบางแหวน อ.ปะทิว เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ ได้ตั้งแต่วินนี้เป็นต้นไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑</p> <p>-เสนอข่าว นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า เครือข่ายฯ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เตรียมทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผวจ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ช่วยประสานไปยังผู้จัดเทศกาลดนตรีใหญ่ 2 งาน ได้แก่ คอนเสิร์ตเดอะรีเจนท์มิวสิกเฟสติวัล 2017 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11 พ.ย.นี้ และคอนเสิร์ตเขาค้อโอเวอร์โค๊ด มิวสิกเฟสติวัล 2017 จะมีขึ้นในวันที่ 10 ธ.ค. ให้จัดกิจกรรมภายในกรอบของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเครือข่ายฯ จะส่งอาสาสมัครเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ทั้ง 2 คอนเสิร์ตด้วย
ข่าวสด คอลัมน์: ท้องถิ่นชนวนู๋	แต่งตั้งกรรมการ ตามพ.ร.บ.นมผง -เสนอข่าว กรมอนามัยแจ้งว่า รพ.สธ.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ซึ่งออกตามพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 มาตรา 5 (4) กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสุขภาพแม่และเด็ก ด้านสิทธิเด็ก และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ด้านละ 1 คน
ไทยโพสต์	เตือนอย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ลดกรน -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยกรณีมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกขายอุปกรณ์แก้อาการกรนขนาดจิ๋ว ซึ่งมีลักษณะเป็นจุกเล็กๆ ใส่เข้าไปในรูจมูก 2 ข้าง อดอ้างคุณสมบัติว่าเครื่องจะเป่าลมเข้าไปขยายทางเดินหายใจ ว่า ขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้ออุปกรณ์นอนกรนขนาดจิ๋วที่มีขายทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ อย.ไม่เคยอนุญาตให้มีการผลิต นำเข้า และโฆษณาขายสินค้าดังกล่าว เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถแก้อาการนอนกรนได้ อีกทั้งเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคหลงผิด เสี่ยงอันตรายได้ของที่ไม่มีคุณภาพ การใช้อุปกรณ์ช่วยลดการนอนกรนต่างๆ ควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น
ไทยรัฐ	เตือนวัยชราอยู่กลางแดดเสี่ยงมะเร็ง -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุจะมีการเสื่อมสภาพของผิวหนังในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย ส่งผลให้มีเนื้ออกเกิดตามบริเวณต่างๆ มากกว่าวัยหนุ่มสาว ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งกระตุ้น เช่น แสงแดด สารเคมี การฉายแสงเพื่อการรักษา การป้องกันเนื้ออกผิวหนังชนิดร้ายแรง จึงไม่ควรอยู่กลางแจ้งจัดเป็นเวลานาน ที่สำคัญต้องสังเกตและติดตามความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหนังเป็นประจำ
เดลินิวส์	ศูนย์โรคจากการทำงาน -เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี เปิดเผยว่า ในฐานะที่รพ.นพรัตนราชธานี เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านชีวเวชศาสตร์ จึงได้เปิดคลินิกชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นคลินิกในโครงการศูนย์โรคจากการทำงาน เป็นคลินิกชีวเวชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคลินิกสำหรับการวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งสามารถค้นหาสาเหตุของโรคในสถานที่ทำงาน แพทย์และพยาบาลในโครงการศูนย์โรคจากการทำงานได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของสถานประกอบการและผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวในการทำงาน นอกจากนี้ ยังเข้าไปสำรวจสถานที่ทำงานเพื่อประโยชน์ด้านการป้องกัน โดยการค้นหาเพื่อนร่วมงานที่อาจยังไม่มีอาการแต่เป็นโรคด้วย
มติชนออนไลน์	สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ -เสนอข่าว นพ.ปรีทรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 1-7 พ.ย.ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ องค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกประเมินว่าปี พ.ศ.2564 การเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจขาดเลือด กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดแนวคิดในการลดสถิติการเจ็บป่วยและฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากโรคดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ "ซึมเศร้า.. เราคุยกันได้" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า เข้าใจ และช่วยเหลือดูแลจิตใจผู้ป่วย หรือผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าให้เข้าถึงการรักษา
กรมประชาสัมพันธ์	ผู้ตรวจราชการฯ เขต 9 ลงนามความร่วมมือ -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลง คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 และแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ร่วมกับนพ.สสจ.และผอ.โรงพยาบาลจังหวัด ในพื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้คำนิยามองค์กร MOPH เพื่อนำสู่การปฏิบัติ เน้น 6 ยุทธศาสตร์ 19

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กลยุทธ์ และ 46 ตัวชี้วัด โดยเน้นนโยบายงานสาธารณสุขในปี 2561 อาทิ การคัดกรองผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.อาหารปลอดภัย โครงการต้านครอบครัวรั้วแห่งความปลอดภัย โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน โครงการ 1 โรงเรียน 1 รพ. โครงการพัฒนาบริการที่พิเศษ โครงการพัฒนาโรงพยาบาล สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ เป็นต้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>วันเบาหวานโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สวัสดี อภิวัจนินวงศ์ นพ.สจ.สมุทพรปราการ กล่าวว่า วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้กำหนดคำขวัญปี 2560 คือ “Women and Diabetes : Our Right to a Healthy Future” โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญคือ “ผู้หญิงและเบาหวาน ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า” เพื่อเสริมพลังผู้หญิงให้มีความรู้ ช่วยลดเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยประเทศไทย ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่ 5 ปี 2557 มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5 ล้านคน และโรคเบาหวานติดอันดับ 2 ของการเสียชีวิตของผู้หญิงไทย ส่วน จ.สมุทรปราการ ปี 2559 มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 211,824 คน เป็นชาย 68,833 คน หญิง 142,991 คน ดังนั้น ประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรไปตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้ง และขอรับปรึกษาที่คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>อาหารถวายพระ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม กล่าวว่า ปัจจุบัน มีการสำรวจพบคนไทยได้รับเกลือเฉลี่ยจากการรับประทานอาหาร 10.8 กรัมต่อวันต่อคน คิดเป็นปริมาณเกลือโซเดียมที่ได้ 4,351.69 มิลลิกรัมต่อวันต่อคน มากกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันเกือบ 2 เท่า การลดการบริโภคเค็มจะต้องครอบคลุมไปถึง พระสงฆ์ด้วย พุทธศาสนิกชนควรใส่ใจในการถวายอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้พระสงฆ์ ควรปรุงรสให้พอดี ไม่เค็มจัดหรือหวานจัดจนเกินไป นอกจากนี้ สธ.ยังมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ลดบริโภคเกลือโซเดียมแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่สำคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และไตเรื้อรัง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>2 สโมสรโรตารีบริจาคเตียงให้ รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นายธนพล จันทรมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานมอบเตียงผู้ป่วย ที่สโมสรโรตารีบ้านเชียง จ.อุดรธานี ร่วมกับ สโมสรโรตารีร็อกแฮมตัน เหนือ ประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งกองทุน Global Grant ได้ซื้อเตียงผู้ป่วย 89 เตียง บริจาคให้กับรพ.ที่ขาดแคลนในพื้นที่ จ.อุดรธานี รวม 11 แห่ง คือ รพ.บ้านดุง รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รพ.กุมภวาปี รพ.วังสามหมอ รพ.ศรีธาตุ รพ.นายาง รพ.เทศบาลนครอุดรธานี รพ.โนนสะอาด รพ.หนองแสง รพ.พิบูลย์รักษ์ และ รพ.สต.นาโพธิ์ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ห้องปฏิบัติการพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. แถลงข่าว “ความสำเร็จห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ทางการแพทย์” ภายใต้ความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ได้แก่ วช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัท ปตท. และ ม.เชียงใหม่ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องสั่งซื้อเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากต่างประเทศนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมใช้ ซึ่งมีมูลค่าสูงมาก คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเกรดทางการแพทย์ โดยใช้วัตถุดิบชีวมวลที่เป็นพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ในร่างกายผู้ป่วย ไม่ต้องผ่าตัดออกมาจากร่างกาย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ความพร้อมในการตั้งครุฑ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช หัวหน้าภาควิชาการแพทย์ ก้าวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช กล่าวว่า สถานการณ์การคลอดก่อนกำหนดยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น ซึ่งในประเทศไทย เด็กคลอดก่อนกำหนดสามารถรอดชีวิตได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มที่อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ มีโอกาสเสี่ยงต่อความพิการในระยะยาว การตรวจพบอาการได้เร็วและส่งไปกระตุ้นในแผนกต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ ยอยากให้มีการรณรงค์ให้คนที่ตั้งใจจะตั้งครุฑมีการพูดคุยกับครอบครัวเรื่องความพร้อม ก่อนมาปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ และมาฝากท้องในระยะแรกๆ และมาตามกำหนดที่แพทย์นัด นอกจากนี้ ต้องสร้างความตระหนักในการดูแลตัวเองให้แก่แม่ที่ตั้งใจมีบุตรด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>รณรงค์เมาไม่ขับวันลอยกระทง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 189 ราย บาดเจ็บ 19,869 ราย และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ 48 ราย เทศกาลลอยกระทงปีนี้มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ "ลอยกระทง เมาไม่ลอย เมาไม่ขับ" เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงการขับขี่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล แม้งงานลอยกระทงจะจัดในพื้นที่ของวัด ซึ่งเป็นเขตห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย แต่ร้านข้าวต้ม ร้านก๋วยเตี๋ยวตามฟุตปาท มักแอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต</p>
เดลินิวส์	<p>เสนอกทม.ออกกฎหมายลดน้ำดื่ม</p> <p>-เสนอข่าว นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภา กทม. เสนอญัตติขอให้กท.เร่งตราข้อบัญญัติบังคับใช้ เนื่องจากสธ.ได้ออกประกาศ เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 แต่กท.ยังไม่มีมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติกท.เพื่อคุ้มครองประชาชนตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้เร่งรัดดำเนินการ 3 เรื่อง 1.เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุม พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ 2.เรื่องค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการรับทำ การเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ 3. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. แจ้งว่า สถิติผู้ป่วยโรคไขเลือดออกในปี 2558 และปี 2559 พบว่า ยอดผู้ป่วยในพื้นที่กทม.สูงที่สุดในช่วงเดือน พ.ย. จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ตรวจสอบภายในแหล่งที่อยู่อาศัย ว่ามีภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้หรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นไขเลือดออกให้ได้มากที่สุด</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>การกินด้วงมะพร้าว</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก "อ้อ มันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์" ซึ่งแจ้งกรณีมีการเผยแพร่คลิปการทำด้วงมะพร้าวแช่น้ำปลา โดยนำด้วงมะพร้าวมาแช่ในสุราขาว ก่อนนำออกมาพักไว้และปรุงน้ำราด แล้วใส่ด้วงลงไปรับประทานแบบเป็น ๆ ว่า หนอนด้วงมะพร้าวกินได้ มีคุณค่าทางอาหาร แต่ควรปรุงสุก และต้องระวังเรื่องสารเคมียาฆ่าแมลง โลหะหนัก ฯลฯ ที่ปนเปื้อนมา</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch